

# ĐẠI NHẠC HỘI

## MỪNG XUÂN ĐÌNH HỘI TẠI SAN DIEGO



Trong những Hội Xuân bao nhiêu năm trước đây, với sự hưởng ứng và hỗ trợ của Quý đồng hương, Quý Hội Đoàn, Đoàn thể, Hiệp Hội Người Việt San Diego đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong việc bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc qua việc tổ chức các sinh hoạt liên quan đến những ngày Tết của Việt Nam.

**Năm nay, nhân dịp đón mừng Tết Đình Hội năm 2007, Hiệp Hội Người Việt San Diego sẽ tổ chức Lễ Hội Đầu Năm vào:**

- Thời gian: Ngày Mồng Một Tết (nhằm ngày Chủ Nhật 18 tháng 02 năm 2007)  
Từ 10:00 giờ sáng đến 06:00 giờ chiều.
- Địa điểm: Trụ Sở Hiệp Hội Người Việt San Diego.  
Số 7833 Linda Vista Road  
San Diego, Ca 92111.

Ngoài ra, năm nay cũng là dịp đặc biệt kỷ niệm trên 30 năm Cộng Đồng Người Việt góp mặt vào các hoạt động tại San Diego, trải qua biết bao gian khó trên đường tha phương lập nghiệp nơi vùng đất mới mà người Việt tị nạn chọn làm quê hương thứ hai. Dần dần với đức tính cần cù, kiên nhẫn chịu đựng, phần lớn người Việt đã cấp thời hội nhập vào cuộc sống mới, chúng tỏ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong mọi lãnh vực, từ làm ăn sinh sống đến kinh doanh thương mại, song song với học hành chuyên cần đem lại thành đạt về

vang cho giới trẻ tại San Thành. Nét đặc thù tiêu biểu là đồng hương Người Việt luôn luôn giữ gìn và phát huy các truyền thống đạo đức và văn hóa dân tộc. Nói đến cuộc sống trong xã hội mới, Người Việt luôn luôn ghi nhớ tấm lòng hiếu khách của biết bao gia đình và bạn bè Hoa Kỳ cũng như của những người từ các sắc dân khác.

Và để khơi dậy kỷ niệm đầy ý nghĩa trên 30 năm của Cộng Đồng Người Việt San Diego, Hiệp Hội Người Việt San Diego, với sự hợp tác của Đài Truyền Hình Việt PBS, sẽ tổ chức **“ ĐẠI NHẠC HỘI MỪNG XUÂN MỚI “** với chủ đề **“ TÌNH NGHĨA YÊU THƯƠNG “** tại Thính Đường sang trọng hàng đầu tại San Diego.

- **Thời gian: Chủ Nhật, ngày 04 tháng 03 năm 2007.**
- **Địa điểm : San Diego Symphony Hall**  
**1245 Seventh Ave.**  
**San Diego, Ca 92101.**  
[www.sandiegosymphony.com](http://www.sandiegosymphony.com)

Đại Nhạc Hội **“ Tình Nghĩa Yêu Thương “** sẽ là cơ hội vinh danh một số cá nhân tiêu biểu, một số đoàn thể điển hình, với thành quả tốt đẹp đã và đang mang lại vinh dự cho Cộng Đồng Người Việt chúng ta.

Đại Nhạc Hội Xuân Đình Hội được phong phú hóa nhờ phần Văn Nghệ Ca Nhạc giúp vui của các nghệ sĩ, ca sĩ và ban nhạc nổi tiếng từ thủ đô của Người Việt tị nạn Santa Ana đến, cùng với sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ, hội đoàn tại địa phương San Diego, cũng như các nghệ sĩ trong các sắc tộc bạn đến giúp vui. Đặc biệt, chương trình sẽ được trực tiếp thu hình và phát hành ra DVD để đồng hương có dịp lưu trữ làm kỷ niệm. Đây là một chương trình Đại Nhạc Hội vĩ đại và công phu nhất từ trước đến nay tại San Diego; có thể không thua kém gì các chương trình Đại Nhạc Hội của các trung tâm văn nghệ chuyên nghiệp.

Trong tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, Ban Tổ Chức ước mong được Quý Vị cùng toàn thể quý đồng hương và gia đình hưởng ứng đến tham dự. Để cho việc điều hành Đại Nhạc Hội được thêm chu đáo và để tiếp xúc, đón nhận sự giúp đỡ của Quý Vị, Hiệp Hội Người Việt San Diego đã đề cử những thành viên sau đây:

***Quý Ông Mai Quan Vinh, Bà Lê Phương Lan; Các Cô Trần Quỳnh Như, Võ Đông Xuyên, Võ Chuyên và Hua Chang vào Ban Công Tác Vận Động Tài Chánh cho chương trình.***

Với tấm thịnh tình biết ơn và trong niềm hân hoan đón mừng **Năm Mới Đinh Hợi**, thay mặt Hiệp Hội Người Việt San Diego và Đài Truyền Hình Việt PBS, Ban Tổ Chức Ngày Đại Nhạc Hội **“ Tình Nghĩa Yêu Thương “** xin kính chúc Quý Vị, cùng Quý Đồng hương cũng như Quý quyến một Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng và Vạn Sự Như Ý.

***Michelle Trần ghi***